



# 67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวประชาสัมพันธ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์สยามกีฬา ฉบับประจำวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 หน้า 8

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



#### กกท.จัดอบรม“นักวิทยีกีฬากกท.”

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในหัวข้อ “การพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.” โดยมี ผู้แทนจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 1-5 และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาประจำจังหวัด 8 แห่ง รวมทั้งสิ้น 60 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 23 พ.ย.59

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่าการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในหัวข้อ “การพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท.” จัดให้มีขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกกท. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวงการกีฬา รวมทั้ง เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ของ กกท. สามารถใช้เครื่องมือและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีอยู่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อย่างเป็นระบบและครบวงจร และเชื่อว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ ให้กับนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ของ กกท.

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มาให้ความรู้ อาทิ หัวข้อ “นโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา” โดย นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท., หัวข้อ “จิตวิทยาการกีฬา” โดย ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ), หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การกีฬากับการฝึกสอนกีฬา” โดย รศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์), หัวข้อ “ชีวกลศาสตร์กับการนำไปใช้ในนักกีฬา” โดย รศ.ดร.ศิริรัตน์ ศิริภูริรัตน์ (มหาวิทยาลัยมหิดล), หัวข้อ “โภชนาการกับการนำไปใช้ในนักกีฬา” โดย นายอนันต์ อติโรจนานนท์ (นักวิชาการอิสระด้านโภชนาการการกีฬา), หัวข้อ “การบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ระดับจังหวัดและระดับภาคสู่มาตรฐาน” โดย นายสมพร วรรณศิริ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนากีฬา กกท. และหัวข้อ “การทดสอบสมรรถภาพทางกายในนักกีฬา” โดย นายสุศักดิ์ เกียรติจันทร์ ผู้อำนวยการกองสมรรถภาพการกีฬา กกท.

